



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดัง
เรื่อง ขยายระยะเวลาการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๕๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดัง อำเภอศรีราชา จังหวัดสุโขทัย ได้ประชาสัมพันธ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๕๘ ให้แก่ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ จำนวน ๔,๔๐๕ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) โดยให้ยื่นความประสงค์ด้วยตนเองหรือนำส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ และจะดำเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบภายหลังจากที่ได้รับแจ้งความประสงค์แล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดัง พิจารณาเห็นว่าระยะเวลาที่ให้ผู้สมัครยื่นความประสงค์ขอรับเงินคืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันฯ มีระยะเวลาจำกัดอาจทำให้ผู้สมัครสอบยื่นความประสงค์ไม่ทันภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครสอบแข่งขัน จึงขยายระยะเวลาการยื่นความประสงค์ขอรับคืนเงินค่าธรรมเนียมฯ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยยื่นความประสงค์ได้ ๒ ช่องทาง ได้แก่

๑. นำส่งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดัง
๒. นำส่งทางไปรษณีย์ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดัง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดัง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกระดัง อำเภอศรีราชา จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๖๐ โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดังจะดำเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันภายหลังจากได้รับแจ้งความประสงค์จากผู้สอบแข่งขันเรียบร้อยแล้ว โดยจัดทำประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดการคืนเงินทางเว็บไซต์ www.nongkrading.go.th, facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดัง กรณีมีความประสงค์จะรับเงินคืนด้วยเงินสดหรือวิธีการรับโอนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมกับแนบสำเนาบัญชีเงินฝากและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการพิจารณา หากเอกสารไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดังจะไม่รับพิจารณาโดยเด็ดขาด สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มขอรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบฯ และติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ www.nongkrading.go.th, facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดัง หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๖๕-๓๐๗๗ หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าไม่ประสงค์รับเงินคืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน รายละเอียดตามแบบฟอร์มขอรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบฯ แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอัมพร อดมทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดัง